

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH  
TỈNH QUẢNG NINH  
**TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Uông Bí, ngày 26 tháng 9 năm 2022

Số: ~~397~~/TTBTXH

V/v cảnh báo tình trạng mạo danh Trung tâm  
Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh để lừa đảo

Kính gửi: Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn  
tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của một đơn vị trường học trên địa bàn thị xã Đông Triều về việc có một đối tượng mạo danh Trung tâm để lừa đảo bằng việc mời các cơ quan mua mỗi suất bút trị giá 20.000 VNĐ (Có thư mạo danh kèm theo).

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh xin thông báo với quý cơ quan như sau:

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (gồm: người cao tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng) không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống; các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp; Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tự nguyện đóng góp kinh phí.

Một năm Trung tâm mở 02 đợt vận động ủng hộ (Đợt 01 vào dịp Tết nguyên đán, đợt 2 vào tháng 9 nhân dịp “Tháng hành động vì người cao tuổi”, ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10) bằng hình thức gửi thư vận động đến các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thông qua đường bưu điện và đăng nội dung thư vận động trên trang tin điện tử của Trung tâm với tên miền <http://baotroxahoiquangninh.vn>. Thư vận động ủng hộ có ghi đầy đủ nội dung:

**Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh.**

Địa chỉ: **Phường Nam Khê - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh.** Tài khoản : **0267.040.6666.1111**- Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế VIB – Phòng Giao dịch Uông Bí – Quảng Ninh. Điện thoại: **(02033).850.201 – 0376983663** (Đồng chí Phạm Thị Ngoan – Phó Giám đốc Trung tâm).

Để tránh gặp phải những tình trạng tương tự nêu trên, Trung tâm khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm hết sức cảnh giác trước những thông tin có nội dung tương tự, khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo có thể chủ động thông báo, cảnh báo cho Trung tâm.

Xin chân thành cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, HC.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
**Phạm Thị Ngoan**



## THƯ NGỎ

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể

- Các trường học trong tỉnh và ngoài tỉnh
- Chủ tịch UBND các xã thị trấn, các tỉnh, thành phố

Kêu gọi tham gia ủng hộ chương trình từ thiện mua giúp chiếc bút nhân đạo. Từ ngàn xưa người Việt Nam chúng ta luôn thể hiện tinh thần đùm bọc thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống “lá lành đùm lá rách” hay “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Nếp sống tốt đẹp này luôn được giữ gìn và phát huy cho đến bây giờ trong mỗi con người chúng ta.

Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước.

Xã hội và gia đình đều mong muốn con em mình sinh ra được khỏe mạnh, được chăm sóc, được đến trường và vui chơi. Đó là quyền của trẻ em, là mong ước và là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Nhưng đối với người khuyết tật do sức khỏe có hạn, số phận thiệt thòi rất mong được sự giúp đỡ của cộng đồng để đỡ gánh nặng cho gia đình và xã hội. Kính mong các cơ quan ban ngành đoàn thể trường học tạo mọi điều kiện giúp đỡ để người khuyết tật có công ăn việc làm và có được cuộc sống ấm no.

Vậy kính mong các cơ quan mua giúp đỡ người khuyết tật tỉnh, mỗi suất bút giá bằng 20.000vnd (4 chiếc). Trung tâm xin đảm bảo về chất lượng và số lượng sản phẩm.

NOI NHẬN:

-Như kính gửi

Quảng Ninh, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2022

TM Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội  
TRUNG TÂM BẢO TRỢ  
XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH  
Phạm Anh Kiên